



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๐๕๓

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณูช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๒ ปีที่ ๓๐
ข่าวประจำวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

กทม. ชี้แจง

- ❖ บูรณาการสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง ขอทานในกรุงเทพฯ
- ❖ ตัดต่อเหล็กที่กีดขวางทางสัญจร ป้องกันอุบัติเหตุให้ประชาชน
- ❖ กำจัดขยะสิ่งปฏิกูล - ขุดลอกท่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

❖ บูรณาการสร้างอาชีพ - พัฒนาคุณภาพชีวิตคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง ขอทานในกรุงเทพฯ

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวกรณีกรรมการ (กมธ.) สวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎร ประสาน กทม. แก้ปัญหาคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง และขอทานในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเป็นรูปธรรมว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการรับเรื่องราว คัดกรอง ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ติดตาม ตรวจสอบ ลงพื้นที่สำรวจ การเยี่ยมบ้าน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยไม่ให้บริการที่หักล้าง ขณะเดียวกันได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานเขตและสำนักเทศกิจดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ ได้แก่ การอำนวยความสะดวกในการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับ กทม. สำรวจพื้นที่เก็บสถิติข้อมูลคนไร้ที่พึ่ง สถานที่และรูปภาพประกอบ เพื่อแจ้งเหตุคนไร้ที่พึ่งกับศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ หรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรุงเทพมหานคร (ดินแดง) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๖ ๘๖๖๑ หรือบ้านมิตรไมตรี ๔ มุมเมือง และสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการบูรณาการทีมสหวิชาชีพ เพื่อการจัดระเบียบในพื้นที่เขตเมื่อได้รับการประสานงาน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ยังได้มีแนวทางให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง และขอทานในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยกรณีคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ที่ไม่มีอาชีพ และมีความสมัครใจเข้าสู่กระบวนการสร้างเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กทม. จะส่งต่อเข้าสู่นิคมสร้างตนเองของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือแนะนำให้ติดต่อกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการมีงานทำ บริการจัดหางาน และการแนะแนวอาชีพ ส่วนกรณีกลุ่มคนขอทาน เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ จึงต้องส่งตัวไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อคัดกรอง ก่อนการพิจารณาให้การคุ้มครองสวัสดิภาพ เช่น การรับตัวไว้ในสถานสงเคราะห์ การให้การสงเคราะห์ การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ หรือการส่งต่อไปตามกฎหมายเฉพาะ

❖ ตัดต่อเหล็ก ...

❖ **ตัดท่อเหล็กที่เกิดขวางทางสัญจร ป้องกันอุบัติเหตุให้ประชาชน**

นายเรืองเดช พงษ์จันทร์โอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. กล่าวกรณีตรวจพบท่อเหล็กใต้อาคารขวางถนนภายในซอยสุขุมวิท ๖๔ ว่า สำนักงานเขตพระโขนง ได้จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตัดท่อเหล็กที่ใต้อาคารขวางทางสัญจร พร้อมทั้งซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนที่สัญจรผ่านไป - มา ในบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

❖ **กำจัดขยะสิ่งปฏิกูล - ขุดลอกท่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ**

นายไพโรจน์ จันทร์อด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในซอยสุวินทวงศ์ ๑๓ ถนนสุวินทวงศ์ ว่า สำนักงานเขตมีนบุรีได้จัดเจ้าหน้าที่งานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล ดินเลน และไขมันภายในท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน รวมถึงเปิดทางน้ำไหล เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ อีกทั้งมีแผนการขุดลอกท่อระบายน้ำตามแนวถนนสายหลัก ถนนสายรอง และตรอกซอยภายในชุมชน ตลอดจนพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดผักตบชวา วัชพืชในคลองและลำรางหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปทั่วพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร